

26 มิถุนายน 2020

(อัปเดต วันที่ 16 เมษายน 2021)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น

ถึงผู้ที่มีสถานภาพการพำนัก "ผู้อยู่อาศัยถาวร" ที่มีความยากในการเดินทางกลับเข้าประเทศภายในระยะเวลา ที่กำหนดของการอนุญาตกลับเข้าประเทศญี่ปุ่น เนื่องด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่

(เริ่มวันที่ 16 เมษายน 2021 เป็นต้นไป)

สำหรับผู้ที่มีความยากในการเดินทางกลับเข้าประเทศภายในระยะเวลา
ที่กำหนดของการอนุญาตกลับเข้าประเทศญี่ปุ่น
เนื่องด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ ซึ่งสามารถกลับเข้าญี่ปุ่นได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้(*1)
ดังนั้นกรุณาปรึกษากับสถานทูตญี่ปุ่นหรือสถานกงสุลที่คุณอาศัยอยู่

(1)

กรณีใบอนุญาตกลับเข้าประเทศหมดอายุหรือมีความยากที่
จะกลับเข้าประเทศภายในระยะเวลาที่ถูกกำหนด

คุณอาจสามารถขยายอายุการใช้งานของใบอนุญาตกลับเข้า
ประเทศได้ที่สถานทูตญี่ปุ่นหรือสถานกงสุลที่คุณอาศัยอยู่

[ระยะเวลาที่สามารถขยายได้ คือสูงสุด 1 ปี นับตั้ง]แต่วันหมดอายุ
กรณีได้ขยายอายุการใช้งานของใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ
แล้ว
โปรดเดินทางกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นภายในระยะเวลาที่ได้กำหนด
ใหม่ด้วย หากไม่สามารถขยายอายุการใช้งานได้
กรุณากลับเข้าประเทศด้วยวิธีการที่ (2)

(2) กรณีใบอนุญาตกลับเข้าประเทศใหม่ หมดอายุแล้ว
(รวมทั้งกรณีไม่สามารถใช้วิธีการที่ (1))

[ผู้ที่ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นหรือใบอนุญาตกลับเข้า
มาใหม่จะหมดอายุในระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2020
กับวันที่สำนักงานจะกำหนดโดยแยกต่างหาก(*3)หลังจาก 6
เดือนขึ้นไปนับจากวันยกเลิกข้อจำกัดการเข้าเมือง(*2)
ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมาย(*4)

ให้ไปยื่นขอวีซ่า "ผู้อยู่อาศัยระยะยาว"
ได้ที่สถานทูตญี่ปุ่นหรือสถานกงสุลที่คุณอาศัยอยู่
ภายในวันที่สำนักงานจะกำหนดโดยแยกต่างหากหลังจาก 6
เดือนขึ้นไปนับจากวันยกเลิกข้อจำกัดการเข้าเมือง
หลังจากได้รับวีซ่าแล้ว สามารถเดินเรื่องขอเปลี่ยนเป็นวีซ่า
"ผู้อยู่อาศัยถาวร" ได้ ที่
สนามบินของญี่ปุ่นเวลาที่เดินทางเข้ามาถึง

*1 ถึงแม้ว่าผู้ยื่นจะอยู่ในกลุ่มเป้าหมายของมาตรการนี้ก็ตาม
หากประเทศ /
ภูมิภาคที่พำนักอยู่ไม่ได้ยกเลิกข้อจำกัดด้านการเข้าเมือง
ผู้ยื่นจะถูกปฏิเสธการเข้าประเทศญี่ปุ่นได้
ยกเว้นกรณีที่ถูกยืนยันว่าเป็นกรณีพิเศษ

*2 วันยกเลิกข้อจำกัดด้านการเข้าเมือง หมายถึงวันที่มี
"การปฏิเสธการเข้าเมือง" และ
"การระงับวีซ่าที่ได้ออกให้แล้ว" ที่ประเทศ / ภูมิภาค
ที่ผู้ยื่นอาศัยอยู่
กรุณาตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมตามด้า
นล่างนี้
เพื่อดูสถานะของข้อจำกัดการเข้าเมืองในแต่ละประเทศ /
ภูมิภาค
<http://www.moj.go.jp/isa/content/930005848.pdf>

*3 จะมีการประกาศ
"วันที่สำนักงานจะกำหนดโดยแยกต่างหาก"
ในเว็บไซต์และอื่น ๆ ล่วงหน้าประมาณสามเดือน

*4 สำหรับช่วงระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ของใบอนุญาตกลับเข้า
ประเทศที่เกี่ยวข้องนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลได้ [ที่นี่](#)
ถึงแม้มีการยกเลิกมาตรการจำกัดการเข้าเมือง
ยังสามารถเข้าเมืองได้จนถึงวันที่สำนักงานจะกำหนดโดยแยก
ต่างหาก (ได้ขยายระยะเวลาออกไปในวันที่ 16 เมษายน 2021)

*5 สำหรับเอกสารที่ต้องการในการยื่นขอ (1) และ (2)
กรุณาตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมตามด้านล่างนี้
https://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/mofaserv.html

*6 ผู้ยื่นที่อยู่ภายใต้มาตรการนี้ แต่ไม่ใช่มาตรการนี้
หากเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยสถานะภาพพำนักอื่นที่ไม่ใช่
"ผู้อยู่อาศัยถาวร"
ภายในวันที่สำนักงานจะกำหนดโดยแยกต่างหาก หลังจาก 6
เดือนขึ้นไปนับจากวันที่มีการยกเลิกข้อจำกัดด้านการเข้าเมือง
ถ้ามีการไปยื่นขอวีซ่าแบบอยู่อาศัยถาวร ในภายใน 6 เดือน
หลังจากเข้ามาญี่ปุ่นแล้ว
จะมีการดำเนินการตรวจสอบโดยจากใบคำร้องขอวีซ่าอยู่อาศัย
ถาวร หนังสือร้องขอ([แบบฟอร์มที่แนบ 1](#))
และสำเนาบัตรประจำตัวชาวต่างชาติก่อนหน้านี้ของผู้ยื่น
(อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหากจำเป็น)
กรุณาทราบว่าหากยื่นขอใบอนุญาตผู้พำนักอยู่อาศัยถาวรห
ลังจากกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นเกิน 6 เดือนแล้ว
ผู้ยื่นจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานเช่นเดียวกับการขอใบอนุญาต
ผู้พำนักอยู่อาศัยถาวรตามปกติ
หากผู้ยื่นเป็นผู้อยู่อาศัยระยะกลางถึงระยะยาวโดยได้รับใบอนุญาต
สถานภาพพำนักเป็น ผู้พำนักอยู่อาศัยถาวร
กรณารายงานสถานภาพพำนักของตนไปยังเมืองหรือหมู่บ้านที่
อาศัยอยู่หลังจากได้รับใบอนุญาตผู้พำนักถาวรแล้ว